



อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ปีที่ 10

ฉบับที่ 44

ปีการศึกษา 2523

28 กุมภาพันธ์ 2524

ราคา 75 สตางค์

ผลการสอบสวน ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์



ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้แถลงข่าวผลการพิจารณาโทษ กรณี ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยในขณะดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2524 ที่ทบวงมหาวิทยาลัย โดยมี นายอาหาร ชนเห็นชอบ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสวนร่วมในการแถลงข่าวด้วย และในตอนบ่ายของวันเดียวกัน รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการสอบสวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนหนึ่งพันกว่าคนได้ทราบที่บริเวณลาน ลวป.

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

ทบวงมหาวิทยาลัยแถลงผลการลงโทษ กรณี ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย

ที่ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อเช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2524) เวลา 10.30 น. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้แถลงข่าวผลการพิจารณาโทษ กรณีนายศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ โดยมี นายอาหาร ชนเห็นชอบ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะกรรมการการสอบสวนร่วมในการแถลงข่าวด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้แถลงว่า เรื่องการสอบสวน ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ ซึ่งเป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจตลอดมาเนิ่น เนื่องจากได้มีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ป. โดยกล่าวหาว่า ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ ในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบหลายประการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้พิจารณาสืบสวนสอบสวนแล้ว เห็นว่าการผิดต่อไปนี้เป็นข้อที่หนึ่ง ออกหนังสือยินยอม

อ่านต่อหน้า 2

รวมคำแหงทูมเกล้า ถวายปริญญาคุณวุฒิปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศึกดี แต่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อภิมติปริญญาปรัชญาคณะวุฒิปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศึกดี แต่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สาขาภาษาไทย) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ อีก 10 คน

รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้สัมภาษณ์ว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2522 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2524 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2524) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร นั้น สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเยี่ยมในวิธีการสอบทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับปริญญา จึงเห็นสมควรทูลเกล้าถวายถวายปริญญาปรัชญาคณะวุฒิปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศึกดี

อ่านต่อหน้า 2

การฝ่าฝืนคำสั่งมหาวิทยาลัย ของร้านค้า

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2523 ให้ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มตามราคาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเลิกสัญญาและถอนบัตรอนุญาตผู้ฝ่าฝืนขายเกินราคา ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ตรวจจับผู้ขายเกินราคา และไม่รักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะมาเป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้ว

บัดนี้ ปรากฏว่า ยังมีร้านค้าจำนวนมากที่ฝ่าฝืนและไม่ทำตามข้อประกาศของมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาและ

อ่านต่อหน้า 2

การจองเสื่อกรุย

จองเสื่อกรุย

27 กุมภาพันธ์ 2524 - 7 มีนาคม 2524 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น., 13.00 - 16.30 น. เว้นวันอาทิตย์

ค่าเช่า

ค่ามัดจำเสื่อ 600 บาท

ค่าเช่า 100 บาท

รวม 700 บาท

สถานที่จองเสื่อกรุย

อาคาร ลวป. (เก่า)

ผศ.จุฑา เทียนไทย

(หัวหน้าฝ่ายตารา)

ปัจฉิมนิเทศก์ บัณฑิตวิทยาศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์ จัดปัจฉิมนิเทศก์ แก่บัณฑิตปีการศึกษา 2522 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524 ณ อาคาร HB ชั้น 2 ในภาพเป็นการบรรยาย เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

งานกาชาด ม.ร. ปี 24

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกาชาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2524 ซึ่งมี รศ.พินิจ รื่นเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการดำเนินงาน นั้น รศ.พินิจ รื่นเรือง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า มีความยินดีที่ได้ทำงานกุศลร่วมกับชาวรามคำแหง และโดยส่วนตัวมีความเห็นว่า งานกาชาดซึ่งมีเพียงปีละครั้ง นั้น น่าจะเป็นงานสำนึกนึกขอบคุณชาวรามคำแหงทั้งอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาที่จะทำบุญร่วมกัน และร่วมมือกันหารายได้เพื่อสมทบทุนเสนากาชาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ส่วนหัวขบวนในการหารายได้ของคณะกรรมการชุดนี้ นั้น ประธานกรรมการดำเนินกรชี้แจงว่า ได้กำหนดตัวเลขไว้แล้วว่าไม่ควรน้อยกว่าการทำงานของคณะกรรมการรุ่นก่อน ๆ แต่จะให้มากกว่าปีที่แล้วซึ่งหารายได้ยิ่งล้ำบาทเศษก็คงเป็นเรื่องยากเพราะปีนี้มีระยะเวลาดำเนินการจำกัดกว่าปีที่แล้ว ส่วนหัวขบวนก็หวังว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 5-6 แสนบาท โดยคณะกรรมการได้กำหนดการหารายได้ต่าง ๆ ไว้แล้วเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การจำหน่ายเสนากาชาด การขายอาหารในวันกาชาด ม.ร. ที่สวนอัมพร การจัดพยากรณ์โชคชะตา การจัดโบว์ลิงกาชาด ตลอดจนการหารายได้พิเศษต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

อ่านต่อหน้า 2

ฉบับนี้มีอะไร

การเลือกตั้งสมาชิกสภา มท.
ป.ร. คณะกรรมการ ป.ป.ป.
ฉบับนี้ มีอะไร 3, 4, 5, 6, 7, 8

ผลการลงโทษ

ต่อจากหน้า 1

ให้บริษัทเอกชนใช้แทนโดยไม่มีอำนาจ ข้อที่สอง มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างในการทำถนนและลานจอดรถ ณ บริเวณวิทยาเขตแห่งใหม่ ข้อที่สาม มิได้ส่งสัญญาจ้างสถาปนิกและวิศวกรออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ณ บริเวณวิทยาเขตแห่งใหม่ให้ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพิจารณา และข้อที่สี่ ละเลยมิได้ให้สถาปนิกและวิศวกรผู้รับจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อสัญญา โดยปล่อยให้ผู้รับจ้างนำหนังสือค่าประกันสัญญาของธนาคารมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ว่าจ้างหลังจากวันทำสัญญาแล้วเป็นเวลาหลายเดือน มีมูลเป็นความผิดทางวินัยฐานไม่รักษาวินัยโดยเคร่งครัด ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงได้ขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่ ศ.ดร.ศักดิ์ ภาสุกรนรินทร์ ส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาอื่น ๆ นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ป. แจ้งว่าตามการสอบสวนไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบตามข้อกล่าวหา

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงต่อไปอีกว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้ขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่ ศ.ดร.ศักดิ์ ภาสุกรนรินทร์ แล้ว ทบวงมหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายกำแหง สุธีรกุล รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานสอบสวน คณะกรรมการคนอื่น ๆ ได้แก่ นายอภิรักษ์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอีก 3 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้กล่าวเน้นอีกว่า ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ศ.ดร.ศักดิ์ ภาสุกรนรินทร์ ตามข้อกล่าวหาทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาทั้ง 4 ข้อนี้ และอาจพาดพิงถึงกรณีทุจริตอีกด้วย เป็นการเพิ่มเติมจากข้อกล่าวหาทั้ง 4 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้ส่งมาให้ดำเนินการ

จากผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ทบวงมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในส่วนที่อาจจะมีการทุจริตนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างว่าได้ผลตรงกับที่การสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ป. กล่าวคือ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการทุจริตแต่อย่างใด สำหรับการสอบสวนด้านวินัยนั้น คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลมาแล้วด้วย โดยมีความเห็นว่า ศ.ดร.ศักดิ์ ภาสุกรนรินทร์ ได้กระทำผิดวินัยฐานไม่รักษาวินัยโดยเคร่งครัด ไม่ตั้งใจปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ สมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนสองขั้น ซึ่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน จึงได้ส่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน ศ.ดร.ศักดิ์ ภาสุกรนรินทร์ สองขั้น จาก 10,745 บาท เป็น 9,785 บาท และได้รายงานเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และ พล.ต.ท. นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ป. และ ศ.ดร.ศักดิ์ ภาสุกรนรินทร์ ทราบแล้วด้วย อนึ่ง โดยที่เรื่องนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย จึงแถลงข่าวดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการประจำสัปดาห์ น.ว.

งานภาษา

ต่อจากหน้า 1

รศ.พูนิจ รินเรือง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายได้หักส่วนใหญ่ของคณะกรรมการฯ ในทุกปีที่ผ่านมาเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากภาษา ซึ่งสลากภาษาในปีนี้จะจำหน่ายในราคาฉบับละ 20 บาท มีรางวัลมากกว่า 20 รางวัล และหวังบัตรสามารถนำไปสอยกัลปพฤกษ์ที่ร้านภาษาต.ม.ร.ได้ สำหรับรางวัลที่ 1 จะเป็นทองคำหนัก 20 บาท ซึ่งได้รับบริจาคจากธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมากและคณะกรรมการฯ ได้สมทบเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากภาษาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป และกำหนดออกรางวัลสลากภาษาในเดือนสุดท้ายของงานภาษา ที่สวนอัมพร คือวันที่ 10 เมษายน 2524 เวลา 21.30 น.

สำหรับงานภาษาที่สวนอัมพรในปีนี้จะมีการระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2524 และมหาวิทยาลัยก็จะร่วมออกร้านในงานนี้อีกเช่นเคย ซึ่งในงานภาษารวมคำแหงปีนี้นอกจากจะมีการจำหน่ายสลากภาษาและสอยกัลปพฤกษ์แล้ว ยังมีมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งการแสดงดนตรีอีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการขอเชิญชาวรามคำแหงไปเที่ยวงานภาษาที่ร้าน ม.ร. และขอความร่วมมือในการซื้อสลากภาษา ม.ร. ด้วย เพื่อช่วยเหลือการกุศลและทำบุญร่วมกัน

คณะกรรมการประจำสัปดาห์ น.ว.

การฝ่าฝืนคำสั่ง

ต่อจากหน้า 1

ข้าราชการได้รับความเดือดร้อนจากการฉวยโอกาสขึ้นราคาอาหารโดยไม่เป็นธรรมเป็นการซ้ำเติมนักศึกษาที่ต้องรับภาระระดับค่าครองชีพสูงอยู่แล้ว เป็นพฤติกรรมที่แสวงหาผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัยแต่ฝ่ายเดียว ปราศจากจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. ให้ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มตามราคาที่มีมหาวิทยาลัยกำหนดและมีปริมาณพอเพียงโดยเคร่งครัด
2. ให้ร้านค้าวิชาอาหารและเครื่องดื่มอาหาร ภาชนะ โต๊ะ เก้าอี้ และสถานที่ขายอาหารให้ออกสู่สาธารณะตลอดเวลา
3. ผู้ฝ่าฝืน หลบเลี่ยง มหาวิทยาลัยจะตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และถือว่าไม่ให้ความร่วมมือแก่มหาวิทยาลัย ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจพบอีกเป็นครั้งที่ 2 ยื้อว่างใจไม่สิ้น มหาวิทยาลัยจะเลิกสัญญาและถอนใบอนุญาตทันที
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ น.ว. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2524

รามคำแหงทุนเกล้าฯ

ต่อจากหน้า 1

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แต่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระปรีชาสามารถในการประกอบพระราชกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนเชิดชูเกียรติคุณด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษา และวรรณคดีไทยเป็นเอกประภค จึงให้เสนาบดีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย แต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งทรง 2 พระองค์ จะทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ ในวันแรกของงานพิธี คือ วันที่ 11 มีนาคม 2524

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ อีก 10 คน ดังนี้

อ่านต่อหน้า 8

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2524

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา พ.ศ.2523 ข้อ 6 คณะกรรมการเลือกตั้งเห็นสมควรกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2524 ดังนี้

1. วันเวลาและสถานที่เลือกตั้ง

- 1.1 การเลือกตั้งให้มีขึ้นในวันที่ 5-6 มีนาคม 2524 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น.
- 1.2 ใช้บริเวณลานพ่อบุญและรอบสระน้ำเป็นสถานที่เลือกตั้ง

2. การดำเนินการเลือกตั้ง

- 2.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2524 เวลา 9.00-15.30 น. เว้นวันอาทิตย์ ณ องค์การนักศึกษา
- 2.2 การสมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ตามความในข้อ 11 แห่งระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมตัวรูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป
- 2.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2522
- 2.4 หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาประเภทระบุตัวบุคคล ของแต่ละพรรคต้องเป็นหมายเลขเดียวกันและเรียงกันทั้งสี่ชั้นปี พรรคใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครบจำนวนของแต่ละชั้นปีทั้งสี่ชั้นปีให้จับฉลากในหมายเลขต้น

ให้ทำการจับฉลากหมายเลขในวันสุดท้ายของการรับสมัคร

- 2.5 คณะกรรมการเลือกตั้งจะจัดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแสดงตัวและปราศรัย ในวันเวลาซึ่งจะนัดหมายกับแต่ละพรรคอีกครั้งหนึ่ง
- 2.6 การโฆษณาหาเสียงนอกเหนือจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งจัดขึ้น ให้กระทำโดย
- 2.6.1 การแจก คัดแผ่นปลิวหรือโปสเตอร์ต้องกระทำในสถานที่ที่เหมาะสมเท่านั้น
- 2.6.2 การแสดงตัวและปราศรัย ซึ่งจะต้องไม่เป็นการรบกวนการเรียนการสอนและให้กระทำได้ในสถานที่ต่อไปนี้

- 1. สนามฟุตบอล
- 2. ลานพ่อบุญ
- 3. ลาน ส.ว.ป.
- 4. สถานที่ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งเห็นสมควร

และจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณา ก่อนการปราศรัยอย่างน้อย 2 วัน ให้วันที่ 4 มีนาคม 2524 เป็นวันสุดท้ายของการปราศรัย

2.7 การปราศรัยห้ามใช้ชื่อยี่ห้อขาย ใจมิ ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. การลงคะแนน

3.1 ให้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา พ.ศ.

อ่านต่อหน้า 8

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการ อ.ศ.ม.ร.

โดย นายพิชัย นวลนภาศรี ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง

นโยบาย พรรค นักศึกษา 7 คณะ ม.ร.

อุดมการณ์

1. เสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งปวง
2. ส่งเสริมให้มีความสามัคคี และความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกสถาบัน
3. ส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ริเริ่มและฝึกฝนเกี่ยวกับการใช้สิทธิใช้เสียง และการปกครองตนเอง ในระบอบประชาธิปไตย ภายในกรอบแห่งเหตุผล กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สักดิ์ศรีวัฒนธรรมที่มอเมาน์

นโยบายทั่วไป

1. ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพ และปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักศึกษา
2. เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะ บุคลิกภาพ แก่นักศึกษาและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
4. เสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่มีลักษณะสร้างสรรค์
5. ส่งเสริมความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย และระหว่งสถาบัน
6. เผยแพร่ความดีงาม และความสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

นโยบายต่อนักศึกษา

1. เปิดความคิดเห็นและผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักศึกษาโดยส่วนรวมเป็นหลักในการบริหารงานกิจกรรม
2. ดำเนินการให้มีสวัสดิการความปลอดภัยและการบริการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ทั้งทางด้านความคิด การพูดการอ่าน และการเขียนได้อย่างเสรี อันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม กีฬา สันทนาการและบำเพ็ญประโยชน์
5. เสริมสร้างสามัคคีและสนับสนุนงานประเพณีอันดีงามของกลุ่มนักศึกษา ชมรม คณะ ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอันดีงามและพัฒนาก้าวต่อไป
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสออกไปสัมผัสเรียนรู้ปัญหาของประชาชนและสังคม

นโยบายต่อมหาวิทยาลัย

1. จัดเป็นสื่อกลาง ประสานงานระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในอันที่จะอำนวยประโยชน์ต่อสังคม
3. จัดต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบและการคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ที่จะทำให้ ม.ร. เป็นสถาบันที่เผยแพร่วิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาและประชาชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. จัดสนับสนุนและเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเอกราชประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม
2. สนับสนุนการดำเนินการ เพื่อปากท้องของประชาชนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3. จัดเผยแพร่วิชาการ ข่าวสาร และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. สนับสนุน และเข้าร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม
5. จัดพิทักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศชาติ และของประชาชน

นโยบาย พรรค ลูกท้อขุน

แนวความคิดด้านอุดมการณ์

1. เกิดทุนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันอันดีงามของไทย
2. จะพัฒนาสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรือง เป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และคัดค้านการใช้อำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ
3. สนับสนุนระบอบเศรษฐกิจแบบสหกรณ์
4. ส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ประหยัด มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ศึกษาและติดตามปรับปรุงการบริหารทุกระดับให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเพื่อสร้างสังคมให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมภายในมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวม
3. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
4. สร้างทัศนคติให้นักศึกษารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
5. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
6. สร้างผู้นำในระดับต่าง ๆ ให้มีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย
7. ส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาในทุก ๆ ด้านให้เป็นผู้รอบรู้ทางด้านวิชาการ มีความชำนาญในด้านปฏิบัติ ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี มนุษยสัมพันธ์ และมีจิตสำนึกในการรับใช้ส่วนรวม

นโยบายของพรรคกระแสดธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของพรรคกระแสดธรรม พรรคจึงมีนโยบายหลัก ๆ ดังนี้

1. ผลักดันให้มีการปรับปรุงทั้งทางด้านนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ให้ชำระล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือความเหลวแหลกต่าง ๆ ที่ทำให้ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัย เสียชื่อเสียง

2. ส่งเสริมวงวิชาการต่าง ๆ เช่น การจัดคิวเพื่อเสริมทักษะทางการศึกษา ผลักดันให้มีการเปิดสาขาวิชาและคณะเพิ่มขึ้น ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มพิกาศ
3. ผลักดันให้มีการแก้ไข สถานที่ยืดและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น อย่างเหมาะสม

นโยบายพรรคกระแสนธรรม

ต่อจากหน้า 3

- 4. ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสงบ สามัคคี ไม่ใช่อาวุธในการตัดสิน หรือ ต้องจับอาวุธเข้าป่าในการแก้ปัญหา แต่นักศึกษารามคำแหงต้องเป็นผู้มีเหตุผล สนใจปัญหาของบ้านเมือง ทั้งภายในและนอกประเทศ สร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
- 5. ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมนอกหลักสูตรทุกรูปแบบจะต้องทำด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับประชาชน และนักศึกษากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- 6. สร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มนักศึกษา โดยการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม ชมรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานของการเสริมทักษะ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์และเป็นการร่วมมือกันในการแก้ปัญหา ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 7. ผลักดันสภาพในมหาวิทยาลัย ไม่ให้เป็นแหล่งมาเฟียอีกต่อไป
- 8. จะดูแลและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีคณาจารย์ที่เพียงพอ มีคุณธรรม มีระบบการศึกษาที่ดีและให้บริการบริการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
- 9. ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นแหล่งผลิตผู้นำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในแนวทางประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- 10. ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศูนย์กลางนำด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานของสังคมไทย

- 11. ศึกษาและให้ความสนใจ ในปัญหาปากท้องของประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจ เช่น การรณรงค์ต่อต้านพ่อค้ากักตุนน้ำตาล จัดขายสินค้าราคาถูก ฯลฯ
- 12. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีที่มีความรับผิดชอบ และเห็นอกเห็นใจต่อด้านการผูกขาดที่คดโกง เอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการรวมอำนาจทางเศรษฐกิจระดับสูงของนายทุนใหญ่ และไม่เห็นด้วยกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรุนแรง
- 13. คัดค้านเผด็จการทุกรูปแบบ ส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง มีเสรีภาพ ปฏิเสธผู้นำที่เข้ามาโดยวิธีทางที่ไม่ถูกต้องตามครรลองประชาธิปไตย และไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาตามวิธีทางของคอมมิวนิสต์ แต่เราจะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย เผด็จการทั้งขวา-ซ้าย อิทธิพลต่างๆ ที่ก่อการยึดถือหลักความถูกต้องของประชาธิปไตย ดังเช่นที่ได้เคลื่อนไหวคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาแล้วตั้งแต่ต้น
- 14. จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะปูพื้นฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริง มีเสรีภาพ มีความมั่นคง และคัดค้านลัทธิมาร์กซ์-เลนิน-เหมาเจ๋อตง กลุ่มอิทธิพลขวาจัด - ซ้ายจัดรุนแรง
- 15. ต้องการให้ประเทศไทยเป็นตัวของตัวเองทั้งการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ เราจะต้องดำเนินนโยบายที่เป็นกลาง ไม่เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจใด ๆ ทั้งสิ้น

นโยบาย พรรค พลังชน

- 1. จะสนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรัดให้มีกฤษฎีกาขยายอำนาจ ให้กลุ่มและชมรมต่างๆ มีอิสระในการปกครองตนเอง
- 2. จะดำเนินการทุกวิถีทาง สนับสนุน ส่งเสริมการทำกิจกรรมของเพื่อนนักศึกษาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

- ให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคม
- 3. จะดำเนินนโยบายโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ ตลอดจนประชาชนและประชาชนเป็นหลัก ในหลักการแห่งความเสมอภาค เคารพหลักของเหตุและผล เพื่อความเป็นธรรมในสังคมอย่างแท้จริง

ผู้สมัครกรรมการองค์การ นศ.

พรรค นศ. 7 คณะ ม.ร.



เจนจิรา วิฑูรธศักดิ์ชัย
นายกองค์การ นศ.



จิราพร ศิริรัชพงษ์
รองนายกองค์การ นศ. คนที่ 1



อนันิตย์ เพ็ชรวงกร
รองนายกองค์การ นศ. คนที่ 2



อัญชุตี อนันตกุลนธ์
รองนายกองค์การ นศ. คนที่ 3



วิไลวรรณ ดาราดาช
เลขานุการ



สุวรรณา วิฑูรธภัณฑ
เหรัญญิก



ชารุวัฒน์ ธรรมชิต
ประมุข



ประเมศวร์ เอกบุษย์
พิชิต



ปาริทยา สอนตระกูล
ประชาสัมพันธ์



กนกชนา สุดา
หัวหน้าการ



วิไลวรรณ สุวรรณ
ก.ร.การ



วิไลวรรณ วิฑูรธภัณฑ
ก.ร.การ

พรรคลูกพ่อขุน



สุเมธ ศรีจรรยา
นายกองค์การ นศ.



วุฒิชัย ศรีนวล



นิพนธ์ เทศที่อยู่



จิตพร ไร่ทอง



ฉวีร ธรรมบุตร์



ปัทมา สันเสวท



อารยา อัมรินทร์



สามรถ กูทอง



ประแสร์ เหล่ารววิทย์



มงคล ทิมประเสริฐ



ศศิวิมล สืบคล้าย



กัณฑ์ คำเพ็ง

พรรคกระแสนธรรม



อนุรัตน์ กัทวิไลเกียรติ



ประสพพร ห่องศรี



สมชัย ถ้อยเลิศสกุล



พิชัย เวชมนต์ศรี



บำรุง ดวงทุมเมศ



สุนิสา สอนิตย์กุลกิจ



สมพร รั้วหุ่น



นฤชา สุวรรณธรรมา



วิระพงษ์ นุ้ยวงศ์



ถนิต ทิมจันทร์



รววิทย์ กุตะรัตน



กมลศักดิ์ ศรีเดช

พรรคพลังชน



อนอม ขอสองเนิน



เพชรคำณิน ชันทรธม



พวงกัณท์ ทิมกัณท์



อนุสรณ์ หอมทอง



บุปผา วิธมล



นันทา รอดแก้ว



พยอม ขุนพิทักษ์



ผอญุ พุทธิพิทักษ์กุล



แสงชัย บุรณะวิจิตร



พัริ ทองอม



พัริ ทองอม



































สุนันต์ นิตยศักดิ์

ผู้สมัครสมาชิกสภานักศึกษา

ม.5.0601.033.0332/2524.10.44 [006-008]

พรรค นศ. 7 คณะ ม.ว.

พรรคลูกพ่อขุน

ฐานะปีที่ 1	ฐานะปีที่ 2	ฐานะปีที่ 3	ฐานะปีที่ 4
 สุเทพ เสนะทอง หมายเลข 1	 วรมณฑิ มาตราพิทักษ์ หมายเลข 1	 วิเศษ ปิยะบุตร หมายเลข 1	 แอนน ขวัญแก้ว หมายเลข 1
 นิตยา หาญโสภารวรรณกุล หมายเลข 2	 ลัดดาวัลย์ สุขภาวงษ์ หมายเลข 2	 วิสูตร ใจชื่น หมายเลข 2	 อัญชุก อิตตมวณ หมายเลข 2
 สมชัย มั่นชูพงศ์ หมายเลข 3	 สุวัฒน์ มทรแก้ว หมายเลข 3	 วงศ์ศักดิ์ ขวัญแก้ว หมายเลข 3	 นิตยา กุลศิลาอรณกุล หมายเลข 3
 กมลศักดิ์ สากธสารทอง หมายเลข 4	 วรรณิณี สิตถาวร หมายเลข 4	 ประสิทธิ์ นิมิต หมายเลข 4	 วิเศษ สุขธาสาร หมายเลข 4
 ชาติ กุลศิลาทอง หมายเลข 5	 สุพันธ์ อัมศรี หมายเลข 5	 พิชชา บุญชัย หมายเลข 5	 บุญทวี พวงวงษ์ หมายเลข 5
 ราสนา สุนทรนาค หมายเลข 6	 ราตรี กองกาน หมายเลข 6	 แอนน เอกกรีน หมายเลข 6	 สุนัน สุวรรณวัฒน์ หมายเลข 6
 ประสิทธิ์ บรรดิธาย หมายเลข 7	 สิปปินัน มาตราทอง หมายเลข 7	 บุษพาพร แซ่มชัย หมายเลข 7	 ประสงค์ แซ่อิ่ม หมายเลข 7
 บุญชัย พงศ์พิทักษ์ หมายเลข 8	 อัญชุก กองกาน หมายเลข 8	 ชาติป นิตสรณ์ หมายเลข 8	 ไชย สอนทอง หมายเลข 8

ฐานะปีที่ 1	ฐานะปีที่ 2	ฐานะปีที่ 3	ฐานะปีที่ 4
 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 9	 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 9	 พิชชา มาตราทอง หมายเลข 9	 ไชย สอนทอง หมายเลข 9
 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 10	 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 10	 พิชชา มาตราทอง หมายเลข 10	 ไชย สอนทอง หมายเลข 10
 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 11	 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 11	 พิชชา มาตราทอง หมายเลข 11	 ไชย สอนทอง หมายเลข 11
 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 12	 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 12	 พิชชา มาตราทอง หมายเลข 12	 ไชย สอนทอง หมายเลข 12
 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 13	 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 13	 พิชชา มาตราทอง หมายเลข 13	 ไชย สอนทอง หมายเลข 13
 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 14	 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 14	 พิชชา มาตราทอง หมายเลข 14	 ไชย สอนทอง หมายเลข 14
 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 15	 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 15	 พิชชา มาตราทอง หมายเลข 15	 ไชย สอนทอง หมายเลข 15
 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 16	 อัญชุก ขวัญแก้ว หมายเลข 16	 พิชชา มาตราทอง หมายเลข 16	 ไชย สอนทอง หมายเลข 16

ผู้สมัครสมาชิกสภานักศึกษา

ม.ร.0601.033.0332/2524.10.44 [007-008]

พรรคกระแสนธรรม

พรรคพลังชน

ฐานะปีที่ 1

ฐานะปีที่ 2

ฐานะปีที่ 3

ฐานะปีที่ 4

ฐานะปีที่ 1

ฐานะปีที่ 2

ฐานะปีที่ 3

ฐานะปีที่ 4



เพชฎา ไชยวัตถ์
หมายเลข 17



สมชาย จรุงจรรยา
หมายเลข 17



บุญช่วย กันกา
หมายเลข 17



สุขสันต์ โพธิ์ศรี
หมายเลข 17



บุญช่วย บุญสง
หมายเลข 25



กิตติ จิวสิรพจน์
หมายเลข 25



สมศักดิ์ ทองจันทร์
หมายเลข 25



วันชัย เจริญรื่น
หมายเลข 25



สุวินทร์ สุขเทื้อ
หมายเลข 18



เจดิม เข็มเงิน
หมายเลข 18



อัทธิน ไทยอนันท์
หมายเลข 18



สิทธิพงษ์ บิตไธ
หมายเลข 18



วรรณิ สุวินทราวห
หมายเลข 26



พิทธิษย์ เขียมเฉาจีน
หมายเลข 26



เพชช บางพจน
หมายเลข 26



วิธก ชกสุนทร
หมายเลข 26



สมศักดิ์ ศรีวตถ
หมายเลข 19



พิชัย พงทอง
หมายเลข 19



สุเทพ ธานี
หมายเลข 19



อนิตย์ จิตคําแหง
หมายเลข 19



ไพจิตร ศรีวตถ
หมายเลข 27



ไพชช สมกเยว
หมายเลข 27



เจดิมพด ศรีวตถ
หมายเลข 27



กุลสิท ชงกษิ
หมายเลข 27



ธีระ แดงเดช
หมายเลข 20



ดวิรรณ บุญวิทร
หมายเลข 20



ชระวิธ สีลประเสริฐ
หมายเลข 20



ชงเทพ ศรีวตถ
หมายเลข 20



กันยา อยุเย็น
หมายเลข 28



อดิตันต์ วิธนธา
หมายเลข 28



เทวีย ศรีวตถ
หมายเลข 28



สมชาย กนยไพชช
หมายเลข 28



จันติ พงทอง
หมายเลข 21



จิตคํา วิธนพช
หมายเลข 21



ไพชยวง วงษบท
หมายเลข 21



กนยจน ไพชิต
หมายเลข 21



วิธนา มนธา
หมายเลข 29



อุด มาลาทอง
หมายเลข 29



อกษธิ อกษททอง
หมายเลข 29



สันติ มนธา
หมายเลข 29



กนจก สัตถอง
หมายเลข 22



วิทยา วิธวณ
หมายเลข 22



กิตติมา สิงสรน
หมายเลข 22



เพชริต บุญไธ
หมายเลข 22



อนิต ชง
หมายเลข 30



วันชัย ศรีวตถ
หมายเลข 30



วิทิต ชยพิธ
หมายเลข 30



นิวสรน ชงกษิ
หมายเลข 30



มนิต เขียววตถ
หมายเลข 23



นันทอง ทองประไพ
หมายเลข 23



กนชช สุททอง
หมายเลข 23



วิชัย ชงวตถ
หมายเลข 23



สมทอง
หมายเลข 31



จิรปา ชงกษิ
หมายเลข 31



กุลสิท มนธา
หมายเลข 31



ประเทป สุวตถ
หมายเลข 31



ไพจิตร ทองวตถ
หมายเลข 24



กนจก พิชิต
หมายเลข 24



อนอง ศรีวตถ
หมายเลข 24



บุญชช บุญวิทร
หมายเลข 24



อกษท
หมายเลข 32



สทท
หมายเลข 32



สุทอง
หมายเลข 32



วิธน
หมายเลข 32

ลักษณะบัตรเลือกตั้ง



บัตรเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2524

- พรรค นักศึกษา 7 คณะ ม.ร.
- พรรค ลูกพ่อขุน
- พรรค กระแสรวม
- พรรค พลังชน

ให้กรอเครื่องหมาย✓หรือXหรือ+ในช่องถัดจากหน้าชื่อพรรคที่จะเลือก เพียงพรรคเดียว



บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2524

ประเภท ระบุพรรค

- พรรค นักศึกษา 7 คณะ ม.ร.
- พรรค ลูกพ่อขุน
- พรรค กระแสรวม
- พรรค พลังชน

ให้กรอเครื่องหมาย✓หรือXหรือ+ในช่องถัดจากหน้าชื่อพรรคที่จะเลือก เพียงพรรคเดียว



บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2524

ประเภท ระบุบุคคล

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 25 |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 26 |
| <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 27 |
| <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 28 |
| <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 29 |
| <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 30 |
| <input type="checkbox"/> 7 | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 31 |
| <input type="checkbox"/> 8 | <input type="checkbox"/> 16 | <input type="checkbox"/> 24 | <input type="checkbox"/> 32 |

ให้กรอเครื่องหมาย✓หรือXหรือ+ในช่องถัดจากหน้าหมายเลขของผู้สมัครที่จะเลือก ไม่เกิน 8 หมายเลข

ของฝากจาก กรรมการฝึกซ้อมรับปริญญา

เพื่อให้การรับปริญญาของบัณฑิตเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอฝากข้อควรจำไว้ดังนี้

“ก้าวข้ามข้อริบร้อน ขึ้นตรงจุดเสียบก่อนค่อยทำนบ รับปริญญาอย่างเต็มเอางาน ของพระราชทานต้องฉีกเสมอออก”

อ.บพท. โสธรังษิยาภร

การเลือกตั้ง ต่อจากหน้า 3

2523 และระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2524 3.2 ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดให้นักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงภายในบริเวณอาคารเลือกตั้ง 30 เมตร และห้ามเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง

4. การตรวจนับคะแนน

4.1 ให้ปฏิบัติตามระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา พ.ศ. 2523

5. ในกรณีของบัตรเสีย

5.1 ให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา พ.ศ. 2523 และระเบียบองค์การการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524

6. การคัดค้านการเลือกตั้ง

6.1 พรรคที่ส่งสมัครรับเลือกตั้งพรรคใดเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ สมควรให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วน มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการเลือกตั้งภายในวันที่ 7 มีนาคม 2524 ไม่เกินเวลา 15.30 น.

6.2 คณะกรรมการเลือกตั้งประชุมเพื่อพิจารณาชี้ขาด

คำชี้ขาดของคณะกรรมการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524

รวมคำแหงทุนเกล้าฯ ต่อจากหน้า 2

1. ศ.ประภาคน์ อวยชัย จะเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2524

จาก... บรรณารักษ์

การเลือกตั้งสมาชิกสภา นศ. และคณะกรรมการ อ.ส.ม.ร. จะขึ้นในวันที่ 8-8 มี.ค. ศกนี้ ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ณ บริเวณตอมพระนักษัตรในมหาวิทยาลัย โดย นศ. ผู้มาใช้สิทธิ ต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย ขอให้ นศ. นำใช้สิทธิใช้เสียงกันให้พร้อมเพรียงกัน เพราะถ้ามากันน้อย จะทำให้บรรยากาศประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยไม่เด่นเท่าที่ควร เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ควรเก็บใบใส่บัตรเลือกตั้ง ๆ และทำความสะอาดสถานที่ของพรรคพวกที่ใช้ในการหาเสียงด้วยก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ

ส่วนเรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 11-18 มี.ค. 24 นั้น มีนักศึกษาต้องมาซ้อมรับปริญญาตามมหาวิทยาลัยทั่วภาค ซึ่งกำหนดซ้อมใหญ่ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ในวันที่ 8-10 มี.ค. ศกนี้

เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องการบรรจุการปลูกต้นไม้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยนั้น เห็นว่ามี นศ. หลายท่านจะมีขวัญปลุกต้นไม้พรรณดีกันจนมีดอกไม้สีสันสดใสสวยงามน่าประทับใจ แล้วท่านอื่นอย่าลืมปลูกต้นไม้บ้างก็แล้วกัน

อภิสิทธิ์ อันทวี

2. นายบุญชู โรจนเสถียร จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2524

3. ศ.ดร.ก่อ สวัสดิพิพนธ์ย์ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2524

4. ศ.ประเทือง ธีรติบุตร จะเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2524

5. นายประมวล กุลมาตย์ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ในวันที่ 16 มีนาคม 2524

6. ศ.สัญญาธิ์ สัจจวานิช จะเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2524

7. ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2524

8. พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ในวันที่ 17 มีนาคม 2524

9. นายเกษร ลิมทอง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ในวันที่ 18 มีนาคม 2524

10. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ในวันที่ 18 มีนาคม 2524

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.



หนังสือพิมพ์ข่าวสามคำแหง	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2523	กองจัดการ : คัด AD I ชั้น 2
1. นพ.ดร.ศักดิ์ เกษมศิลป์ 2. น.ส.ณัฐพร นิ่มนวล 3. น.ส.สุภาวดี เกษมศิลป์ 4. น.ส.บุษย์ ใจบุญ 5. น.ส.วิภา ใจบุญ 6. น.ส.ประไพ นิ่มนวล 7. น.ส.สุภาวดี เกษมศิลป์ 8. น.ส.บุษย์ ใจบุญ 9. น.ส.วิภา ใจบุญ 10. น.ส.ประไพ นิ่มนวล	1. นายพจนนธร นิ่มนวล 2. น.ส.ณัฐพร นิ่มนวล 3. น.ส.สุภาวดี เกษมศิลป์ 4. น.ส.บุษย์ ใจบุญ 5. น.ส.วิภา ใจบุญ 6. น.ส.ประไพ นิ่มนวล 7. น.ส.สุภาวดี เกษมศิลป์ 8. น.ส.บุษย์ ใจบุญ 9. น.ส.วิภา ใจบุญ 10. น.ส.ประไพ นิ่มนวล	โทร. 3141352 หรือ 3140122-9 ต่อ 104-105 จารุณรัตน์สารคดี สอนพิเศษ (พิเศษ) ภา. ชน. ปีการศึกษา 2523 4. น.ส.ณัฐพร นิ่มนวล 5. น.ส.สุภาวดี เกษมศิลป์ 6. น.ส.บุษย์ ใจบุญ 7. น.ส.วิภา ใจบุญ 8. น.ส.ประไพ นิ่มนวล 9. น.ส.สุภาวดี เกษมศิลป์ 10. น.ส.บุษย์ ใจบุญ